

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.90 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.75-33.05 บาท

\* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึ้นจาก 32.97 บาท ในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน ตลาดยังผันผวนรอผลการเลือกตั้งสหรัฐ และมีแนวโน้มแข็งได้ หากการเลือกตั้งเป็นไปตามคาดและตลาดเปิดรับความเสี่ยง คาดกรอบวันนี้ 32.75-33.05 บาท

\* นายจิตติพล พฤษชาเมธาพันธ์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก 32.97 บาทในช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน

ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินผันผวนในกรอบแคบ หุ้นสหรัฐปรับตัวบวกเล็กน้อย สวนทางกับฝั่งยุโรปที่ปรับตัวลง ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 10 ปีทรงตัวที่ระดับ 3.20%

เนื่องจากตอนนี้ทั่วทั้งตลาด จับตาไปที่การเลือกตั้งของสหรัฐซึ่งน่าจะเริ่มรู้ผลกันในวันนี้

ส่วนใหญ่มองว่า การเลือกตั้งครั้งนี้สามารถขยับตลาดการเงินไปได้ทุกทาง อย่างไรก็ตาม เรามองการเลือกตั้งสหรัฐเป็น “บวกมากกว่าลบ”

ในอดีตของการเลือกตั้งมิดเทอม 11 ครั้งล่าสุด ตลาดหุ้นสหรัฐมักตอบรับในเชิงบวกหรือแย่ที่สุดก็เสมอตัวในช่วงสัปดาห์เลือกตั้งและไปจนถึงหกเดือนหลังเลือกตั้ง ในครั้งนี้มองเป็นสามกรณี

กรณีที่แรก พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในทั้งสองสภาได้ เทียบได้กับช่วงปี 2002 ที่รีพับลิกันกลับมาชนะหลังเหตุการณ์ 911 น่าจะตามมาด้วยการลดภาษี เร่งจ้างงาน และกีดกันคู่แข่งต่างประเทศ ตลาดการเงินสหรัฐจะได้รับแรงกระตุ้น เฟดจะต้องขึ้นดอกเบี้ยเกิน 3.0% ในอนาคต บอนด์ยีลด์จะปรับตัวขึ้น 0.5-1.0% พร้อมกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น

กรณีที่สอง พรรคเดโมแครตจะกุมเสียงข้างมากใน House ได้แต่ไม่ชนะใน Senate ใกล้เคียงกับเหตุการณ์นี้ที่สุดคือปี 1990 ถ้าเกิดขึ้น เชื่อว่าการขยายเพดานหนี้จะเป็นนโยบายอย่างเดียวที่มีผลกีดกันได้ แต่การผ่อนคลายกฎเกณฑ์ทางการเงินจะหยุดลง ตลาดจะลดความเสี่ยงก่อน หุ้นสหรัฐอาจพักฐานต่อ 2-5% บอนด์ยีลด์สหรัฐปรับตัวลง 0.1-0.2% และดอลลาร์จะอ่อนค่าลง

กรณีที่สุดท้าย เดโมแครตชนะทั้งสองสภา ผลที่ตามมาอาจเป็นเหมือนปี 2006 ที่รีพับลิกันเสียสภาให้กับเดโมแครต กรณีนี้ อาจลดแรงกดดันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ความหวังที่จะมีการลดภาษีหรือเพิ่มการลงทุนภาครัฐก็จะหมดไป และถ้าเดโมแครตหาทาง “ถอดถอนทรัมป์” ตลาดก็จะเจอกับกับความเสีงรูปแบบใหม่ หุ้นสหรัฐจึงก็มีโอกาสปรับฐาน 10-20% เช่นเดียวกับดอลลาร์ ที่จะอ่อนค่าได้จากความผิดหวังทางการเมือง

ในส่วนของค่าเงินบาท เชื่อว่ามีโอกาสแข็งค่ากลับขึ้นมาได้ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ถ้าตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง และการเลือกตั้งเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ (พรรคเดโมแครตจะกุมเสียงข้างมากใน House ได้แต่ไม่ชนะใน Senate) โดยคาดการณ์ค่าเงินบาทวันนี้ 32.75-33.05 บาท

- \* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 95.97 วานนี้ 96.34
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,165.12 ล้านบาท
- \* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 5,819.31 ล้านบาท
- \* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.971บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้